

# กรุงเทพธุรกิจ

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542

หน้า 8

## ISO 14000 สำนึกเพื่อสิ่งแวดล้อม

### และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

เหตุการณ์เรือรื่องขอลความป็นธรรม เรื่องความปลอดภัยทางด้านคุณภาพและอนามัย ของชีวิต เพื่อให้ปลอดจากมลภาวะแวดล้อมรุมรุมชนที่พิก อาศัยของประชาชนมีเกิดขึ้นบ่อยครั้ง โดยเฉพาะกลุ่ม ที่มีที่พิกอาศัยอยู่ใกล้สถานประกอบการ มักจะได้รับผลกระทบ จากมลพิษน้ำเสีย หรือควันพิษของสถานประกอบการ ดังนี้มี ปรากฏให้เห็นเป็นข่าวทางสื่อมวลชนต่างๆ อยู่เสมอ โดย เหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวเคยเกิดขึ้นรุนแรงถึงขั้นชาวชุมชน ออกมาประท้วง จับล็อกโรงงานที่สร้างความเดือดร้อนนั้น ให้ย้ายออกจากพื้นที่ เพื่อให้ชุมชนอยู่อย่างสงบสุขปราศจาก มลพิษ ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมมักถูกระบุว่ามีส่วนอย่างมาก ในควรสร้างปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อมจึงควรมีบทบาทในการ มืองกันและแก้ไยปัญหาดังกล่าวในสายตาค้นทั่วไป ซึ่งไม่ได้ จำกัดเฉพาะคนไทยหากหมายรวมถึงประชากรชาวโลกที่ต่าง เริ่มตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมรอบตัว และสิ่งแวดล้อมของโลก จนในที่สุดก็ถูกยกระดับความสำคัญ กำหนดเป็นมาตรฐานสากลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งขณะ นี้ได้ประกาศใช้ไปทั่วโลกในชื่อ "ISO 14000" และเป็นเงื่อนไข กีดกันทางการค้าอีกรูปแบบหนึ่งที่สร้างกระแสแรงผลักดัน ในภนาประเทศให้ต้องเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติ

ISO 14000 คือมาตรฐานสากลสำหรับนำไปใช้จัด ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรให้มีผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยครอบคลุมถึงการจัระบบโครงสร้าง ขององค์กร การกำหนดความรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ระเบียบ ปฏิบัติ กระบวนการดูแลพิหายากร เพื่อให้มีการจัดการและ รักษาไว้ซึ่งการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยทุกธุรกิจองค์กร ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการ สามารถจัดทำระบบและขอ การรับรองได้โดยสมัครใจ ซึ่ง ISO 14000 ประกอบด้วยชุด มาตรฐานหลายเรื่อง ตั้งแต่ 14001 ถึง 14100 ใน 3 กลุ่มที่ สำคัญคือกลุ่มมาตรฐานระบบการบริหาร กลุ่มมาตรฐานการ

ตรวจประเมินและวัดผลและกลุ่มมาตรฐานที่ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่องคักรระหว่างประเทศว่าด้วย การมาตรฐานได้กำหนดให้ประเทศสมาชิกสามารถ

นำไปใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้สำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้เข้ามาประกาศใช้ใน ประเทศไทย ในชื่อ "กฎกรมมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม มลพิษ (ISO 14000)" สำหรับมาตรฐานที่สามารถขอรับการรับรอง ได้ก็คือ "ISO 14001" หรือที่เรียกว่า "มาตรฐานระบบการจัดการ สิ่งแวดล้อม"

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน ISO 14001 สามารถช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการกำจัดมลพิษ วัสดุ และพลังงาน อีกทั้งยังช่วยสร้าง ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร ที่สามารถลดภาพในเชิงลบให้ กลายเป็นความรู้สึกในเชิงบวก ทั้งยังเพิ่มโอกาสทางธุรกิจใ นระดับสากล และลดปัญหาการกีดกันทางการค้าของประเทศ คู่ค้าระหว่างประเทศ ฝ่ายผู้บริโภคก็ได้ใช้สินค้าจากผู้ประกอบ การด้วยความสบายใจและมั่นใจว่าจะไม่มีส่วนในการทำลาย สิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศ และช่วยแก้ไยปัญหา สิ่งแวดล้อมโลกในระยะยาว นอกจากนี้ยังช่วยลดมลพิษตลอด จนความเสี่ยงที่จะเกิดกับชุมชนรอบๆ สถานประกอบการ ซึ่งก็เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันด้วย

การทำระบบ ISO 14000 องค์กรธุรกิจสามารถจัดทำ ระบบและขอการรับรองได้โดยสมัครใจ โดยต้องมีการประกาศ เป็นนโยบายอย่างชัดเจน มีการดำเนินงานอย่างจริงจังและเป็น ขั้นตอนสามารถตรวจสอบได้ และต้องเปิดเผยนโยบายนี้ต่อ สสาธารณชนด้วย โดยผู้ประกอบการสามารถศึกษาและขอข้อมูลได้ที่

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)  
กระทรวงอุตสาหกรรม  
โทร. 202-3428-9, 202-3431 โทรสาร 245-6115, 248-7981  
หรือ เว็บไซต์ <http://www.tsi.go.th>